



● นายแพทย์นภค ไม้ประเสริญ



และความก้าวหน้าในวิทยาการแพทย์สมัยใหม่

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย จะรับฟังคนที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยว่าป่วย แต่เขามีข้อบกพร่องทางร่างกายอยู่เป็นคนในระดับ 2 หมิ่นขึ้นไป ที่สามารถช่วยเหลือให้ตัวเลขความสมบูรณ์ของร่างกายขยับสูงขึ้น

แพทย์แผนปัจจุบันรักษาโรคด้วยการทำลายสิ่งรบกวน ด้วยการใช้เคมีและเครื่องมือแพทย์ แต่ศาสตร์แห่งการชะลอ

วัย คือ การทำให้คนเราฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อต่อสู้กับปัญหาจุกจิกกวนใจที่หมอไม่รักษา

เนื่องจากเป็นกระแสที่ถูกลามเข้ามามากมาย ชมรมนักศึกษาเวชศาสตร์ชะลอวัย มแม่ฟ้าหลวง จึงมีการจัดสัมมนา Anti-Aging Conference ขึ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล ด.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์แห่งการชะลอวัย และนับเป็นการสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคประชาชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

หากไม่ใช่แพทย์หรือผู้ที่สนใจทำธุรกิจคลินิก ทำไมคนไทยจึงต้องรู้เรื่องนี้ นั่นเพราะว่า เป็นอีกทางเลือกให้เราได้ยกระดับคุณภาพชีวิต จากการยกระดับความสามารถของการทำงานของร่างกายภายใน และแก้ไขปัญหาที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่รักษา

กลุ่มเป้าหมายคือคนไทย 95% ที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจที่ไม่ใช่โรคอยู่เกือบทุกคน ส่วน 2.5% คือคนป่วย ที่ต้องพึ่งหมอและอีก 2.5% คือคนที่ไม่ป่วย ซึ่งถูกสลากชีวิตรางวัลที่ 1

เรื่องของสุขภาพ เป็นเทรนด์ที่ไม่มี

Trend Watching

● ลานาอุ

วันตก และศาสตร์นี้แม้จะดูเหมือนหมอแมะบวกจิตวิทยา แต่ก็มีหลักการตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งคุณหมอมาศ กล่าวว่าเป็นเทรนด์ที่โลกให้การยอมรับ และกำลังเข้ามาสู่ประเทศไทย

ที่เราเคยได้ยินข่าวว่า ดาราหรือไฮโซ เดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำสวยทำหล่อ หนึ่งในนั้นก็มาจากคลินิกประเภทนี้

ใครที่สนใจก็สามารถโทร.สอบถาม หรือจองบัตรเข้าสัมมนาได้ที่เบอร์ 0-2664-2295 และถ้าบอกว่ามาจาก "สยามธุรกิจ" ก็รับสิทธิ์ตรวจร่างกายด้วยเครื่อง EIS Scan ซึ่งเป็นการตรวจวัดระดับพลังงานต่างๆ ภายในเซลล์ร่างกาย ว่ามีเซลล์หรืออวัยวะใดทำงานบกพร่องบ้าง เจ้าเครื่องที่ว่านี้ มีราคาแพงและในไทยยังมีไม่มากนัก

คุณหมอมาศ ซึ่งมีคลินิก Smart Clinic และมีบริการศาสตร์แห่งการชะลอวัย นอกเหนือจากการรักษาโรคผิวหนังและบริการด้านความงามต่างๆ บอกว่า ผู้ที่เข้าใช้บริการศาสตร์นี้มีไม่ถึง 10%

ส่วนคนที่ยังนอนตื่นสาย ลูกไม่ได้ชะที่ ถ้ายังไม่ไปพบหมอ แนะนำว่าเปลี่ยนเครื่องมือการปลูกชะ

✿